

THI ĐUA YÊU NƯỚC

PHỤ NỮ ĐÔNG HƯNG
Chung tay vì người nghèo

Hưởng ứng phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau", thời gian qua, các cấp hội phụ nữ huyện Đông Hưng đã đa dạng các hoạt động nghĩa tình, làm tốt công tác huy động các nguồn lực giúp đỡ phụ nữ, trẻ em nghèo vươn lên trong cuộc sống.

Cháu Trịnh Bảo Ngọc, sinh năm 2011 là trẻ mồ côi được sự thầy chùa Hoa Lau, xã Trọng Quan nhận nuôi dưỡng từ khi còn bé, hiện sư thầy đang bệnh trọng. Chia sẻ với khó khăn của Ngọc, từ năm 2021, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đã nhận đỡ đầu để em được tiếp tục đến trường. Không chỉ hỗ trợ tiền mặt, hàng tháng Ngọc còn được trao đồ dùng học tập, bánh, sữa. Bảo Ngọc tâm sự: Thời gian qua, cháu đã nhận được rất nhiều sự hỗ trợ của các cấp hội phụ nữ trong xã, giúp cháu vượt khó vươn lên trong cuộc sống. Cháu hứa sẽ học tập thật tốt để không phụ lòng các bà, các mẹ. Chị Đặng Thị Đoàn, Chủ tịch Hội LHPN xã Trọng Quan cho biết: Với mong muốn giúp đỡ được nhiều phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, Hội LHPN xã đã lựa chọn triển khai 2 mô hình "Thu gom phế liệu xây dựng ủng hộ hộ phụ nữ" và mô hình nuôi lợn nhựa tiết kiệm. 2 mô hình này không chỉ tạo thêm nguồn quỹ hội mà còn góp phần quan trọng trong

bảo vệ môi trường, thực hành tiết kiệm theo gương Bác Hồ nên đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các bà, các mẹ trong xã. Dù mới triển khai nhưng đến nay toàn xã đã thu được từ việc bán phế liệu gần

10 triệu đồng tặng quà phụ nữ, trẻ em khó khăn nhân dịp lễ, tết, trung thu và thực hiện chương trình "Mẹ đỡ đầu". Mỗi lần mở lợn tiết kiệm được trên 2 triệu đồng/con. Số tiền tiết kiệm này đã giúp các chị có khoản tiền



Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Trọng Quan trao chương trình "Mẹ đỡ đầu" cho cháu Trịnh Bảo Ngọc.

cho con ăn học và đầu tư phát triển sản xuất, đồng thời trích ủng hộ phụ nữ, trẻ em nghèo tại địa phương.

Mỗi người mỗi hoàn cảnh với những nỗi bất hạnh, thiệt thòi riêng song đều có chung mong muốn có cuộc sống tốt hơn. Khi nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của các cấp hội phụ nữ đều cảm nhận được sự ấm áp của tình người, đều coi đó là nguồn động lực để vươn lên trong cuộc sống. Bà Hồ Thị Ninh, xã Phú Châu chia sẻ: Tôi có 4 người con thì đều bị khiếm thị, trí não chậm phát triển không làm được gì, mù chữ, may mắn có cháu ngoại Phạm Đình Lục khỏe mạnh, được đi học. Tôi đã già vừa phải lo chăm sóc con khỏe vừa phải gắng đi làm thuê, làm muốn để kiếm tiền nuôi chúng. Thật mừng là Hội LHPN xã đã tặng cháu Lục cặp lá yêu thương, ngày lễ, tết đều tặng quà cho cháu. Đặc biệt, có bảo hiểm do phụ nữ trợ trợ tặng mấy lần cháu phải đi viện cũng đỡ viện phí. Gia đình rất biết ơn nghĩa cử cao đẹp của các cấp hội phụ nữ dành cho. Ngoài cặp lá yêu thương giúp học sinh nghèo, trẻ em mồ côi, Hội LHPN xã Phú Châu còn là đơn vị đầu tiên triển khai mô hình hũ gạo tình thương đem lại hiệu quả thiết thực được nhân rộng toàn tỉnh. Chị Phạm Thị Mai Lý, Chủ tịch Hội LHPN xã Phú Châu cho biết: Các bà, các mẹ đều tiết kiệm để xây dựng hũ gạo tình thương giúp đỡ hội viên phụ nữ đơn thân, có hoàn cảnh khó khăn, các cháu mồ côi. Có năm giúp 3 hũ gạo tình thương, mỗi hũ gạo 10kg/tháng. Ngoài ra, Hội LHPN xã còn kêu gọi các nhà hảo tâm, nữ doanh nhân tặng 18 hũ gạo tình thương cho các trường hợp ốm đau, khó khăn đột xuất, trong



Mô hình "Nuôi lợn nhựa tiết kiệm" đã giúp phụ nữ xã Phú Châu có tiền nuôi con ăn học, đầu tư kinh doanh và giúp phụ nữ, trẻ em nghèo.

thời gian từ tháng 9 đến hết năm 2022. Những nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của những phụ nữ, trẻ em nghèo được nhận quà khiến chúng tôi thấy hạnh phúc, có thêm động lực để triển khai nhiều hơn nữa các hoạt động nghĩa tình.

Không chỉ có Ngọc, Lục, đến nay toàn huyện có 57 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn được các cấp hội phụ nữ nhận đỡ đầu, số tiền đã trao gần 100 triệu đồng; 70 học sinh có hoàn cảnh khó khăn được các cấp hội phụ nữ trao cặp lá yêu thương. Cùng với đó, thời gian qua, Hội LHPN huyện đã chỉ đạo các cơ sở hội triển khai xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình mang lại hiệu quả thiết thực để tạo nguồn quỹ giúp phụ nữ, trẻ em nghèo như: "Nuôi lợn nhựa tiết kiệm", "Nuôi heo khuyến học", "Cây lúa gây quỹ

hội", "Tiết kiệm mua thẻ bảo hiểm y tế"... Thông qua các mô hình, từ đầu năm 2022 đến nay, các cấp hội phụ nữ trong huyện đã hỗ trợ đột xuất 153 triệu đồng, 170kg gạo; trao hũ gạo tình thương cho 128 chị, mỗi tháng từ 10 - 15kg/hũ; 15 hội cơ sở trao 1.154 con gà giống cho 159 hộ, trao gần 570 thẻ bảo hiểm thân thể, bảo hiểm y tế; hỗ trợ 40 triệu đồng xây dựng 1 mái ấm tình thương tặng hội viên khó khăn về nhà ở; trao 3 xe đạp điện trường cho học sinh nghèo... Đồng chí Vũ Thị Thuận, Chủ tịch Hội LHPN huyện cho biết: Cùng với hỗ trợ đột xuất, hàng năm các cấp phụ nữ trong huyện thường xuyên rà soát số hội viên phụ nữ nghèo, đặc biệt là hội viên phụ nữ nghèo là chủ hộ. Từ đó, thực hiện hiệu quả các hỗ trợ phụ nữ nghèo có địa chỉ. Trong

hoạt động hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, các cấp hội đã phối hợp với các ngân hàng cho 8.825 gia đình hội viên, phụ nữ nghèo được vay vốn với tổng số tiền gần 580 tỷ đồng. Ngoài ra, Hội LHPN huyện còn tạo điều kiện cho hội viên, phụ nữ nghèo được vay vốn từ Quỹ hỗ trợ phụ nữ với lãi suất 0%; giúp đỡ 35 chị em có nhu cầu khởi sự kinh doanh năm 2022 được vay gần 3 tỷ đồng.

Từ các hoạt động nghĩa tình, trong năm qua, các cấp hội đã phối hợp Đảng Hưng đã giúp 84 phụ nữ thoát nghèo, giúp nhiều trẻ mồ côi được tiếp tục đến trường. Các hoạt động thiết thực này còn tạo tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện xuống 2,18%.

HIỆU NGHĨA

PHƯỜNG KỶ BÁ
Xây dựng chính quyền vì dân phục vụ

Việc triển khai xây dựng mô hình dân vận khéo "chính quyền thân thiện, vì dân phục vụ" của UBND phường Kỳ Bá (thành phố Thái Bình) đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn, củng cố thêm niềm tin của người dân vào sự quản lý, điều hành của chính quyền.



Người dân tới giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường Kỳ Bá được hướng dẫn nhiệt tình.

Theo đồng chí Bùi Duyên Hương, Phó Chủ tịch UBND phường: UBND phường thường xuyên quán triệt tới từng cán bộ, công chức phải gần dân, sát dân, chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của dân, thực thi công vụ với tinh thần trách nhiệm cao, đúng quy định, đúng luật nhưng phải linh hoạt, mềm dẻo. Cán bộ trực tiếp tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của người dân luôn giữ thái độ hòa nhã, niềm nở, giải quyết thủ tục nhanh gọn, minh bạch. Ngoài ra, để tạo thuận lợi cho người dân tới giải quyết TTHC, phường bố trí Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở vị trí thuận lợi; trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật được quan tâm đầu tư đầy đủ, đáp ứng yêu cầu công việc. Các TTHC được niêm yết công khai theo quy định. Cán bộ, công chức đeo biển tên, vị trí, chức danh để người dân dễ nắm bắt và thực hiện quyền giám sát đối với cán bộ, công chức trong quá trình tiếp nhận, giải quyết TTHC. Từ tháng 8/2022, phường áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN 9001:2015 vào hoạt động

quản lý hành chính nhà nước, qua đó giúp lãnh đạo phường kiểm soát được quá trình giải quyết công việc của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong nội bộ cơ quan để kịp thời chỉ đạo, xử lý. Trong năm 2022, chúng tôi đã tiếp nhận gần 2.600 hồ sơ, tất cả đều được giải quyết trước và đúng hạn. Hầu hết người dân đều rất hài lòng khi đến giải quyết các TTHC. Anh Đinh Công Phương, tổ 5, phường Kỳ Bá chia sẻ: Do bận nhiều công việc nên cuối giờ chiều tôi mới có thể đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của phường để công chứng hồ sơ, vì vậy tôi cũng sáng sủa tâm lý chưa chắc đã làm được lắm trong hôm nay. Tuy nhiên, khi đến nơi tôi thấy tất cả cán bộ, công chức, lãnh đạo UBND phường trực rất nghiêm túc, không khí làm việc rất thân thiện, quy trình giải quyết công việc nhanh gọn. Tôi thực sự rất hài lòng. Chị Nguyễn Thị Hương, Giang, công chức tư pháp - hộ tịch cho biết: Để giải quyết kịp thời, không ứ đọng hồ sơ, chúng tôi đã chủ động sắp xếp thời gian hợp lý và phương pháp làm việc

khoa học nhằm bảo đảm hiệu quả công việc cao nhất. Ngoài thời gian hành chính, chúng tôi còn linh hoạt giải quyết thủ tục cho người dân khi đã hết giờ làm việc hoặc trong ngày nghỉ cho các trường hợp gia đình có việc cấp bách nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân. Đối với những người già yếu, thương binh nặng không thể di chuyển lên trụ sở UBND phường, chúng tôi tới tận nhà hỗ trợ trong một số trường hợp. Hiện nay, chúng tôi còn hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 để người dân thuận tiện trong giao dịch, hạn chế tối đa thời gian đi lại. Chú trọng nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, hàng năm UBND phường Kỳ Bá đều xây dựng chương trình công tác, kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ, xác định cụ thể trách nhiệm, thời gian thực hiện cho từng mục tiêu nhiệm vụ. Từng bộ phận, từng ngành, từng cấp, từng cán bộ công chức phải rà soát, đánh giá kết quả đạt được, những vướng mắc, bất cập trong thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ để kịp thời

điều chỉnh, bổ sung giải pháp cho phù hợp với phương châm chỉ đạo, điều hành có trọng tâm, trọng điểm tạo sự chuyển biến rõ rệt trên các mặt, lĩnh vực công tác. UBND phường cũng xác định rõ mục tiêu đột phá để tập trung chỉ đạo, điều hành; đồng thời thường xuyên nắm bắt xử lý dứt điểm các vụ việc nổi cộm, không để phức tạp kéo dài. Chú trọng mở rộng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân đi đôi với giữ vững kỷ cương pháp luật, tạo điều kiện để nhân dân tham gia giám sát hoạt động của chính quyền. Nhờ phát huy tốt dân chủ ở cơ sở nên đã tạo được sự đồng thuận, nhất trí cao trong giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn phường. Các phương án đền bù, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất, các loại TTHC đều được chính quyền công khai rõ ràng; phổ biến, giải thích cụ thể, chi tiết để người dân nắm được, điều này đã tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Vì vậy, các hồ thuộc diện giải tỏa để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đường Lý Bôn đến chợ Kỳ Bá và dự án khu dân cư tiếp giáp khu tái định cư Đông Lôi đã chấp nhận tiến đến bù và bàn giao mặt bằng trước thời hạn, không phải áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi đất. Ngoài ra, các chủ trương lớn trên địa bàn đều được đưa ra xin ý kiến của người dân như: các quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch về phát triển đô thị trên địa bàn; để án lắp đặt camera an ninh; để án cải tạo vỉa hè kết hợp hạ ngầm đường dây điện, cáp thông tin tại một số tuyến phố có huy động xã hội hóa một phần vốn đầu tư... Do đã được tham gia đóng góp ý kiến nên khi triển khai thực hiện người dân đều đồng thuận cao và tích cực tham gia thực hiện. Đây cũng chính là cơ sở, tiền đề quan trọng để cấp ủy, chính quyền phường lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn thời gian qua.

ĐÀO QUỲN

Cách làm hay trong kết nạp đoàn viên, đội viên



Lễ kết nạp đội được tổ chức tại Đền thờ Bác Hồ (phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình).

Giây phút được đứng trong hàng ngũ của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh đã trở thành một thời khắc đáng nhớ của nhiều đoàn viên, đội viên. Càng thiêng liêng hơn khi thời khắc ấy lại diễn ra trang trọng tại các "địa chỉ đỏ" gắn liền với các sự kiện lịch sử, di sản văn hóa của địa phương mình. Nhờ lại giây phút được trở thành đoàn viên tại Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (xã Đông Lâm, huyện Tiên Hải), em Đoàn Anh Thư (xã Đông Lâm) cho biết: Trở thành đoàn viên là niềm vinh dự của chúng em, đặc biệt khi được kết nạp, nhận thẻ đoàn viên, hứa thực hiện những điều đoàn viên phải làm trước anh linh của Bác, chúng em luôn tự nhủ phải cố gắng học tập, rèn luyện thật tốt để xứng đáng với những công hiến, hy sinh của các thế hệ đi trước, với truyền thống vẻ vang của quê hương.

Lễ kết nạp đội viên được Liên đội Trường Tiểu học Hoàng Diệu (thành phố Thái Bình) tổ chức tại Đền thờ Bác Hồ. Sau nghi lễ chào cờ, có Tổng phụ trách đọc quyết định kết nạp đội viên mới - những học sinh tiêu biểu, có nhiều cố gắng trong học tập và rèn luyện đạo đức. Lễ trao khăn quàng đỏ là những phút giây các em mong chờ

nhất. Em Quách Bảo An, học sinh Trường Tiểu học Hoàng Diệu cho biết: Em đã nhiều lần tới thăm Đền thờ Bác Hồ nhưng đây là lần hồi hộp và vui nhất. Em rất vui khi được đeo khăn quàng đỏ. Em hứa sẽ là đội viên chăm ngoan, học giỏi. Cùng với Đoàn Thanh niên xã Đông Lâm, Liên đội Trường Tiểu học Hoàng Diệu, các cơ sở đoàn, đội trong tỉnh tổ chức kết nạp đoàn viên, đội viên tại các di tích lịch sử, di sản văn hóa như Khu lưu niệm Bác Hồ (xã Tân Hòa, huyện Vũ Thư); Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (xã Đông Lâm, huyện Tiên Hải); Đền thờ Bác Hồ (phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình); Khu tưởng niệm Đại tướng Hoàng Văn Thái (thị trấn Tiên Hải); Đền thờ Liệt sĩ tỉnh (phường Đề Thám, thành phố Thái Bình); Bảo tàng tỉnh... Trước buổi lễ, những học sinh ưu tú tham gia dâng hương, báo công, sau đó cùng tham quan, tìm hiểu thân thế, sự nghiệp của Bác Hồ, các anh hùng, liệt sĩ, truyền thống của quê hương. Trong giây phút trang trọng, thiêng liêng, các đoàn viên, đội viên báo cáo thành tích học tập, rèn luyện, đồng thời hứa quyết tâm noi theo tấm gương của các thế hệ đi trước, thực hiện tốt nghĩa vụ của người đoàn viên, đội viên. Anh Vũ Mạnh Hoàng, Bí thư Đoàn Thanh niên thành phố Thái Bình

QUẢN PHƯƠNG